

Số: /KH-SGDĐT

Bình Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH
Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023, Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (gọi tắt là Kỳ thi), nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động thông tin kịp thời, đầy đủ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, giúp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa, mục đích của Kỳ thi; nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến Kỳ thi và những quy định, quy chế thi; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên truyền, thông tin rộng rãi, kịp thời về công tác chuẩn bị của tỉnh, các địa phương và cơ sở giáo dục cho Kỳ thi, công tác tổ chức Kỳ thi và kết quả Kỳ thi, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp tích cực của nhân dân, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và lực lượng xã hội để tổ chức Kỳ thi tại địa phương nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

2. Yêu cầu

Công tác truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; tổ chức truyền thông phải chủ động, thường xuyên, phản ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả, có tiếp thu phản biện xã hội.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các phòng ban thuộc Sở, các cơ sở giáo dục với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương và trung ương đóng trên địa bàn, đồng thời chú trọng công tác truyền thông nội bộ về Kỳ thi.

Đảm bảo thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở GDĐT và của các cơ sở giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Nội dung truyền thông về Kỳ thi

Công tác chuẩn bị Kỳ thi: Cập nhật đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản, hướng dẫn, quy định của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Sở GDĐT về Kỳ thi tốt nghiệp

THPT năm 2024 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024; công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Sở GDĐT, tại các địa phương, các trường có cấp THPT, các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh và các điểm thi. Chia sẻ những thông tin, những kinh nghiệm trong ôn thi, trong làm bài thi, tiếp sức mùa thi.

Công tác tổ chức Kỳ thi: Hoạt động của các Ban Chỉ đạo; hoạt động phối hợp của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức Kỳ thi; hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi.

Kết quả Kỳ thi: Cập nhật kịp thời, chính xác thông tin về tình hình tổ chức các buổi thi, môn thi; công bố điểm thi; phân tích phổ điểm; đối sánh giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT với học bạ.

Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024, chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2024; thông tin về phương án tuyển sinh của một số trường đại học, cao đẳng năm 2024; kết quả tuyển sinh.

Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến Kỳ thi mà dư luận xã hội, báo chí, truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông, ...

2. Hình thức truyền thông về Kỳ thi

Đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Sở GDĐT về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 và viết tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các trường có cấp THPT, các trung tâm GDNN-GDTX.

Xây dựng chuyên mục Hỏi - Đáp về thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT, kết nối với Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị liên quan, các đơn vị trực thuộc Sở. Nội dung: Phổ biến đến thí sinh, cha mẹ học sinh trên toàn tỉnh những thông tin cần thiết; giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh; những điểm mới tại Kỳ thi năm 2024.

Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí; tổ chức cho phóng viên đi thực tế cơ sở để thực hiện các chuyên mục, phóng sự, phỏng vấn, viết tin, bài tuyên truyền cho Kỳ thi và tổ chức họp báo khi thấy cần thiết.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan để thông tin về những điểm mới và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại địa phương.

Trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên theo các quy định của Quy chế phát ngôn của Sở và các đơn vị.

Khai thác kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo để chia sẻ, phổ biến rộng rãi trong xã hội về những thông tin đã được kiểm chứng về Kỳ thi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Văn phòng Sở GDĐT làm đầu mối trong công tác truyền thông, phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Thanh tra Sở, Phòng Giáo dục Trung học và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch này một cách hiệu quả.

Xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” và quản lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.

Tham mưu phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và các cơ quan báo chí trung ương hoạt động tại địa bàn tỉnh truyền thông về Kỳ thi.

2. Phòng Quản lý chất lượng giáo dục

Đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và những thông tin cần thiết, nhất là những điểm mới của Kỳ thi lên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.

Trực tiếp trả lời những câu hỏi, những vấn đề chưa rõ của thí sinh, những điểm mới về Kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại mục “Hỏi đáp về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024”.

Giữ mối liên hệ thường xuyên, cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời tình hình và kết quả việc tổ chức Kỳ thi sau khi kết thúc từng môn thi, buổi thi cho Bộ GDĐT, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và một số cơ quan báo chí, phóng viên.

Tổ chức nắm bắt thông tin dư luận về Kỳ thi và phối hợp đơn vị liên quan cung cấp thông tin phản biện để góp phần cân bằng dư luận về Kỳ thi trên các kênh truyền thông. Tăng cường truyền thông trên mạng xã hội.

3. Phòng Giáo dục trung học

Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông về tình hình, công tác chuẩn bị thi tại các cơ sở giáo dục để truyền thông về Kỳ thi.

Phối hợp với Tỉnh đoàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan để truyền thông về Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024.

4. Thanh tra Sở

Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông về những điểm mới của công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi và các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị, in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở GDĐT (ông Lý Thanh Tâm, Giám đốc Sở GDĐT, SĐT: 0917.635.888; bà Dương Hồng Nhung, Chánh Thanh tra Sở GDĐT, SĐT: 0917.300.638; ông Hà Minh Quan, Trưởng phòng QLCLGD, SĐT: 0965.839.666; ông Nguyễn Ngọc Tinh, Phó Chánh Văn phòng Sở, SĐT: 0918.552.411) và số điện thoại của cán bộ trực thanh tra thi để tiếp nhận và xử lý thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

5. Các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã và các Điểm thi

Phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Kỳ thi; các điểm mới của Kỳ thi và kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương.

Tổ chức tập huấn, quán triệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi, Quy chế thi, những điểm mới trong Kỳ thi năm 2024 đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị đảm bảo yêu cầu, chất lượng; chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của cán bộ

quản lý, giáo viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ thi; phòng tránh các gian lận trong thi cử.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể tại địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền cho Kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện và sự hỗ trợ đối với đơn vị cũng như với học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa điểm thi, để đơn vị tổ chức tốt Kỳ thi và học sinh tham gia Kỳ thi thuận lợi.

Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để truyền thông cho Kỳ thi. Cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp truyền thông cho Kỳ thi theo quy định.

Cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời về Sở GDĐT tình hình, kết quả tổ chức Kỳ thi tại đơn vị, địa phương theo quy định và những vấn đề đột xuất, phát sinh (nếu có) qua bộ phận thường trực của Sở GDĐT (ông Hà Minh Quan, Trưởng phòng QLCLGD; ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Sở) để Sở GDĐT báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo xử lý.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, QLCLGD_(ph).

GIÁM ĐỐC